

nham-hoang-khang-hack-facebook-dao-dien-hoa-ha-cung-cap-cho-ba-phuong-hang

**(TDGLaw) Ân - Ngoài việc công bố thông tin ông chủ sàn T-Rex, Nhâm Hoàng Khang còn xâm nhập Facebook mang tên "Đào diên Hoa H" để đưa thông tin cho bà Nguyễn Phương Hằng.**

Ngày 13-7, VKSND TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trình truy tố Nhâm Hoàng Khang (SN 1987, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) với tội "Công bố thông tin tài sản".

Theo cáo trình, do có kiến thức và hiểu biết chuyên sâu về công nghệ thông tin, Nhâm Hoàng Khang đã phát hiện được các lỗi bảo mật trên trang website sàn T-Rex của ông V.N.C.

Để chiếm đoạt tài sản của ông C., sau khi lấy được thông tin 29.000 khách hàng của sàn T-Rex, Khang gửi đi tin cho nhân viên của ông C. đưa số tin công sàn T-Rex làm cho sàn này bị sụp. Khang gửi mail cho khách hàng biết sàn T-Rex bị tấn công, uy hiếp tinh thần.

Do lo sợ nên từ ngày 11-11-2020 đến 1-2-2021 phía ông C. đã chuyển cho Khang gần 292 triệu đồng.



*Nhâm Hoàng Khang*

Theo VKSND TP HCM, hành vi của Khang đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác để chiếm đoạt và làm mất an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm.

Ngoài ra, ông C. còn tố cáo vào ngày 1-11-2020, Nhâm Hoàng Khang còn số đông tài khoản để chiếm đoạt 8,2 triệu đồng trên sàn T-Rex rồi bán cho người khác.

Bên cạnh đó, từ khi có quan điều tra, Nhâm Hoàng Khang còn khai đã xâm nhập vào tài khoản facebook mang tên "Đào diên Hoa Hồng" của bà P.T.A.P. sau đó cung cấp thông tin cho bà Nguyễn Phạm Ngọc Hoàng (SN 1971, CEO Công ty Đới Nam).

Nhâm Hoàng Khang khai rằng đã lấy danh sách 85 tài khoản người đang dùng, đăng tải lên mạng xã hội và đăng tải lên trang web của báo điện tử VOV.

Bà P. xác định không biết thật hay và không tố cáo Khang. Còn Báo điện tử VOV xác định danh sách 85 tài khoản Nhâm Hoàng Khang lấy được là danh sách tài khoản người đang dùng online và là người dùng bình thường, không liên quan đến web điện tử VOV. Do đó, Công an TP HCM có văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM xử phạt vi phạm hành chính Nhâm Hoàng Khang.

Quá trình thi hành như biết Nhâm Hoàng Khang tại TP Cần Thơ, công an còn thu giữ 0,01 gram ma túy trắng hợp do Khang tàng trữ để sử dụng. Do khi lập ra hợp chất để khai thác hình sự nên Công an TP Cần Thơ có văn bản đề nghị xử phạt vi phạm hành chính.

Được biết, năm 2016, Nhâm Hoàng Khang bị TAND quận 6 (TP HCM) xử phạt 3 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Phạm Dũng (Theo Người lao động)